

Số:/BC-NN

Mỹ Tú, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Trả lời kiến nghị của cử tri

Thực hiện Văn bản số 779/UBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, như sau:

1. Về nông nghiệp nông thôn

- Cử tri ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hương đề nghị huyện xuống củng cố, kiện toàn Ban giám đốc HTX Nông sản Mỹ Hương để đi vào hoạt động; cần có kế hoạch cụ thể và có báo cáo công khai hoạt động của HTX, kể cả hoạt động trạm bơm. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nội dung này như sau:

Hợp tác xã Nông sản Mỹ Hương đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND xã Mỹ Hương hỗ trợ củng cố, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 -2027 trong năm 2022, Ban giám đốc HTX đã được kiện toàn khi đại hội. Hợp tác xã có điều lệ, có phương án sản xuất kinh doanh do đó đề nghị UBND xã Mỹ Hương hỗ trợ HTX hoạt động đúng theo điều lệ của HTX đăng ký và bám sát theo phương án sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại đại hội. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và công khai hoạt động của HTX, cũng như việc vận hành hoạt động các trạm bơm điện cho thành viên Hợp tác xã biết.

- Cử tri xã Hưng Phú đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn quan tâm nâng chất lượng hoạt động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp hiện có để làm cầu nối trong chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, vì hiện nay một số đơn vị bao tiêu mua sản phẩm giá thấp hơn ngoài thị trường. Đề nghị UBND huyện rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất cho phù hợp với địa phương, vì quy hoạch giai đoạn 2021 -2025 đã gần hết hạn. Tăng cường các điểm giết mổ tập trung, thường xuyên kiểm tra tại các xã, thị trấn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:

+ Về củng cố nâng chất hoạt động Hợp tác xã, Tổ hợp tác hàng năm Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác để hỗ trợ củng cố nâng chất hoạt động của các HTX, THT. Để các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả đề nghị UBND xã Hưng Phú quan tâm hỗ trợ các HTX, THT nhiều hơn, có thể động viên cử cán bộ, đảng viên của xã, ấp tham gia vào HTX với vai

trò là thành viên vừa để tham gia và hỗ trợ giúp đỡ HTX hoạt động tốt hơn. Đối với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm ngành nông nghiệp chỉ làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp trong và ngoài Huyện đến các HTX, THT để thực hiện liên kết, bao tiêu còn về giá mua, bán do HTX thỏa thuận với doanh nghiệp để ký hợp đồng bao tiêu đảm bảo hài hoà lợi ích giữa 2 bên.

+ Về rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất cho phù hợp với địa phương, vì quy hoạch giai đoạn 2021 -2025 đã gần hết hạn. Đề nghị địa phương căn cứ theo quy hoạch giai đoạn 2021 -2025 để triển khai thực hiện, trong thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ tham mưu UBND huyện quy hoạch sản xuất giai đoạn 2025 -2030 phù hợp.

+ Về tăng cường các điểm giết mổ tập trung, thường xuyên kiểm tra tại các xã, thị trấn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y thường xuyên kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, trên địa bàn các xã, thị trấn, các cơ sở giết mổ đáp ứng các điều kiện về giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trước khi đem tiêu thụ, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ không để lây lan dịch bệnh.

2. Nước sạch nông thôn

- Cử tri các xã Long Hưng, Mỹ Phước, Hưng Phú, Phú Mỹ đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện và Trung tâm Nước sạch tỉnh nâng cấp hoặc xây dựng mới trạm cấp nước vì hiện tại và lượng nước không đủ cung cấp cho người tiêu dùng; đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng, mùi vị nguồn nước lúc hôi, lúc chua, đục. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:

+ Về nâng cấp hoặc xây dựng mới trạm cấp nước vì hiện tại và lượng nước không đủ cung cấp cho người tiêu dùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có đề xuất về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng để xem xét nâng cấp công suất hoặc xây dựng mới trạm cấp nước trong thời gian tới. Vì đầu tư cung cấp nước sinh hoạt hiện nay phân cấp ngân sách Tỉnh đầu tư.

+ Về thường xuyên kiểm tra chất lượng, mùi vị nguồn nước tại các trạm trong huyện Phòng nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra thẩm định chất lượng mẫu nước định kỳ tại các trạm cấp nước trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó Trung tâm Nước sạch thực hiện nội dung kiểm tra định kỳ mỗi tháng/lần tiến hành lấy mẫu tại các Trạm cấp nước và phân tích chất lượng nước tại Phòng Xét nghiệm của Đơn vị theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2009/BYT. Khi phát hiện chỉ tiêu nào chưa đảm bảo quy chuẩn, Trung tâm tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời. Để duy trì chất lượng nguồn nước cấp cho người dân, Trung tâm Nước sạch đã tăng cường thực hiện các giải pháp như: tăng cường tháo rửa xả cặn tuyến ống cuối nguồn tại các công trình cấp nước, cải tạo hệ thống lọc, thực hiện đấu nối hòa mạng tuyến ống giữa các trạm cấp nước với nhau, các trạm công suất lớn hỗ trợ qua lại cho các trạm thiếu nước. Qua những lần kiến nghị của cử tri Trung tâm Nước sạch có khắc phục hiện nay chất lượng nước ở một số xã đã được cải

thiện. Tuy nhiên vẫn chưa triệt để còn một số nơi chất lượng nước chưa tốt Phòng Nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh kiểm tra chất lượng nước để phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

- Cử tri xã Hưng Phú đề nghị kéo ống nước tuyến kênh 1000 đến kênh 9 thước ấp Phương Hoà 1, kênh khu B ấp Phương An 3, kênh Tư Lang ấp Phương An 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có đề xuất về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng khảo sát đầu tư kéo ống nước các tuyến theo đề nghị của cử tri. Tuy nhiên để thuận tiện trong việc khảo sát đề nghị UBND xã Hưng Phú có đề nghị về Phòng Nông nghiệp cụ thể từng tuyến dài bao nhiêu km, có bao nhiêu hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch, hiện có bao nhiêu hộ dân đang sinh sống trên tuyến.

- Cử tri xã Phú Mỹ đề nghị kéo nước vào xóm Đại Tha Môn, ấp Đại úi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có đề xuất về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng khảo sát đầu tư kéo ống nước các tuyến theo đề nghị của cử tri. Tuy nhiên để thuận tiện trong việc khảo sát đề nghị UBND xã Phú Mỹ có đề nghị về Phòng Nông nghiệp cụ thể tuyến Đại Tha Môn dài bao nhiêu km, có bao nhiêu hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch.....

- Cử tri xã Thuận Hưng đề nghị kéo nước sạch tuyến lộ đến nhà ông Lý Von Na ấp Bồ Liên 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng khảo sát tuyến nhà ông Lý Von Na ấp Bồ Liên 1, qua khảo sát tuyến đường dài hơn 1 km, có 18 hộ dân sinh sống. Do chi phí kéo tuyến ống kính phí lớn, trong khi số hộ sử dụng ít khả năng thu không đủ bù chi nên Trung tâm Nước sạch tỉnh chưa thực hiện kéo tuyến ống phục vụ nước sạch được mong bà con cử chi thông cảm chia sẻ khó khăn với Trung tâm. Trước mắt, Trung tâm xem xét đầu tư các tuyến có dân cư ở đông đúc trước.

- Cử tri xã Mỹ Phước đề nghị kéo nước sạch tuyến kênh Giải Phóng, ấp Phước Thuận; kênh Ông Phán, ấp Phước Lợi; kênh Xóm Phích, ấp Phước Trường B; kênh U Vên, ấp Phước Trường A. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình nội dung này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có đề xuất về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng khảo sát đầu tư kéo ống nước các tuyến theo đề nghị của cử tri. Tuy nhiên để thuận tiện trong việc khảo sát đề nghị UBND xã Mỹ Phước có đề nghị

về Phòng Nông nghiệp cụ thể từng tuyến dài bao nhiêu km, bao nhiêu hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch.

3. Thủy lợi

- Cử tri xã Hưng Phú đề nghị xem xét đầu tư xây dựng công thoát nước tuyến huyện lộ 87B thoát ra sông lớn Phụng Hiệp – Cà Mau, để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa, thuận tiện cho nhân dân trong sản xuất và lưu thông hàng nông sản. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Việc đầu tư các hệ thống công thoát nước ra tuyến huyện lộ 87B và thoát ra sông Quản lộ Phụng Hiệp có vai trò ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng trũng của huyện nói chung và xã Hưng Phú nói riêng. Vì khi mùa nước nổi về sẽ gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Qua nhiều lần kiến nghị của cử tri, đến nay huyện đã có báo cáo với Tỉnh đề xem xét bố trí vốn đầu tư. Do việc đầu tư đồng bộ các hệ thống công tuyến Quản lộ phụng Hiệp, kinh phí khá lớn. Do vậy, UBND Tỉnh đã có văn bản trình xin vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư các hệ thống trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp từ ranh xã Long Hưng giáp Hậu Giang đến giáp kinh Ka Rê phường 2, TX. Ngã Năm từ nguồn vốn WB11 đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, khi được đầu tư hệ thống công này sẽ điều tiết nước phù hợp, góp phần tích cực vào sản xuất nông nghiệp của huyện.

- Cử tri xã Thuận Hưng đề nghị đầu tư trạm bơm phục vụ sản xuất khu vực kênh 6 Thanh tiếp giáp kênh Tam Bình. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có phối hợp với địa phương khảo sát nếu đủ điều kiện đầu tư ngành sẽ báo cáo UBND huyện xem xét khi có nguồn vốn sẽ bố trí đầu tư.

- Cử tri xã Hưng Phú đề nghị đầu tư Trạm Bơm khu vực ấp Phương An 2 và Phương An 3 để phục vụ sản xuất lúa; sớm kiểm tra, khắc phục việc sạt lở bờ kênh lung Béc Trang sau khi nạo vét. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

+ Về đầu tư trạm bơm khu vực ấp Phương An 2 và Phương An 3 để phục vụ sản xuất lúa Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có phối hợp với địa phương khảo sát nếu đủ điều kiện đầu tư ngành sẽ báo cáo UBND huyện xem xét khi có nguồn vốn sẽ bố trí đầu tư.

+ Về khắc phục việc sạt lở bờ kênh Lung Béc Trang sau khi nạo vét. Sau kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phối hợp với Ban quản lý Dự án huyện và UBND xã Hưng Phú, Ban nhân dân ấp Phương Hoà khảo sát hiện trạng bờ kênh Lung Béc Trang. Qua khảo sát bờ kênh Lung Béc Trang bước đầu nhận xét không bị sạt lở do ảnh hưởng thi công, bờ kênh Lung Béc Trang bị sụt lún là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khô hạn kéo dài làm mực nước ngầm xuống thấp, cùng với nền đất chân bờ kênh lung Béc Trang đất bùn yếu không như nền đất các xã khác nên xảy ra hiện tượng sụt lún, chứ không có sạt lở giống như tuyến sông Nhu Gia hay các tuyến kinh khác, đây

ghi nhận là hiện tượng sụt lún đầu tiên ở Huyện. Để khắc phục hiện tượng sụt lún này đề nghị UBND xã Hưng Phú, Ban nhân dân xã Phương Hoà trước tiên vận động bà con gia cố bằng cách đắp bờ bao để giữ nước phục vụ sản xuất trước mắt. Về khắc phục sự cố sụt lún lâu dài, căn cơ ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh, các đơn vị tư vấn về thủy lợi, phòng chống thiên tai có khảo sát, đánh giá cụ thể về nguyên nhân gây sụt lún và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp nhất, sau đó sẽ báo cáo lại với cử tri và UBND xã Hưng Phú trong thời gian sớm nhất.

- Cử tri xã Mỹ Hương đề nghị nạo vét kênh chùa Ông Gạch, kênh Tur Đành, Kênh Chính Dậu (ấp Mương Khai). Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ có phối hợp với địa phương khảo sát nếu đủ điều kiện đầu tư ngành sẽ báo cáo UBND huyện xem xét khi có nguồn vốn sẽ bố trí đầu tư. Riêng Kinh Chùa Ông Gạch sẽ xem xét nạo vét song song với việc đầu tư trạm bơm điện để phát huy hiệu quả đồng bộ.

Trên đây là nội dung báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú.

Nơi nhận:

- Văn Phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu....BC.NN

TRƯỞNG PHÒNG